



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

จากผลการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2557

คำนำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) วงรอบปีการศึกษา 2555 และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 ฉบับนี้ขึ้นมา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ฉบับนี้ประกอบด้วยกิจกรรมโครงการ เพื่อการดำเนินงานพัฒนา แก้ไข และปรับปรุง ช่วงเวลา งบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

(ดร.มนัญญา ปรียวิษณุภักดี)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
30 ตุลาคม 2557

สารบัญ

	หน้า
ปรัชญา	1
วิสัยทัศน์	1
พันธกิจ	1
ค่านิยม	2
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	2
อัตลักษณ์	3
เอกลักษณ์	3
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2557 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556	4
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2557 กับการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558	6

คณะผู้จัดทำ

อาจารย์ ดร.มนัญญา	ปรียวิชญภัคดี	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณ	กอวัฒนาวรานนท์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา	กล้าสกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนภัส	สุวรรณสินธุ์	กรรมการ
นางสาวจุฑามาศ	ทะแก้วพันธุ์	กรรมการ
นางสาวชลิตา	ข้างแก้ว	กรรมการ
ดร.ศิริวรรณ	แดงฉ่ำ	กรรมการ
นางสาวสำรวย	มะลิยอด	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์	ศรีพวาทกุล	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพันทิพา	เกตุพรหม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ปรัชญา (Philosophy)

คุณธรรม นำรู้ สู้ปัญหา สู่ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น สู่สากล

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรที่ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยด้านการเกษตรและอาหาร เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ชาติ และอาเซียนในปี 2561

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน
2. วิจัยและพัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมอาเซียน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

S M A R T

S = จิตสาธารณะ (ความมีน้ำใจ) การมีจิตสำนึกทางสังคมรู้จักเสียสละ ร่วมมือในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวม

M = คุณธรรม (Moral) การมีจิตสำนึกประพฤติตนในคุณธรรม โดยเฉพาะด้านความซื่อตรง และมีวินัย อดทน

A = ความสามารถ (Ability) ความสามารถด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ ในการทำงาน

R = สำนึกนำความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การทำงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ ด้วยความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ

T = เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง มีการนำหลักการ ความรู้ เทคนิคกระบวนการ เครื่องมือ ผลงานทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านวิชาการ และวิชาชีพ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้

1. ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และขยันอดทน
2. มีความรู้ และทักษะ วิชาชีพด้านการเกษตรและอาหาร
3. มีภาวะผู้นำและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และประเทศชาติ
4. มีจิตสาธารณะ และสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. มีจรรยาบรรณด้านวิชาชีพในการผลิตอาหารปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล

อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน ปฏิบัติการเด่น

คำอธิบาย

ซื่อสัตย์ หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้มีความซื่อตรง ไม่คิดโกง ไม่โกหกหลอกลวง ไม่ลักขโมย

มีวินัย หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและระเบียบ และระเบียบแบบแผนที่สังคมกำหนดไว้

ใฝ่รู้ หมายถึง บัณฑิตแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียนรู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง

สู้งาน หมายถึง มีความอดทน สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ปฏิบัติการเด่น หมายถึง การมีทักษะทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอกหรือผู้ใช้บัณฑิต

เอกลักษณ์

พัฒนาการเกษตรและอาหาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หมายถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตรมุ่งเน้นพัฒนาการเกษตรและอาหารตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2557 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน	กิจกรรมที่จะพัฒนา	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม				
1. ควรใช้ข้อมูลสารสนเทศในการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อที่จะทำให้การบรรลุเป้าหมายของคณะมากขึ้น	โครงการทบทวนแผนแผนกลยุทธ์ ปี 2557-2561 ของคณะ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศมาประกอบ	แผนกลยุทธ์	ภายในปีการศึกษา 2557	คณบดี คณะกรรมการบริหารคณะ
2. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา และเอกลักษณ์ของคณะ/มหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกัน	คณะจัดกิจกรรม ปลูกฝังนักศึกษาด้านความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ปฏิบัติการเด่น	1 โครงการ	ภายในปีการศึกษา 2557	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
3. คณะควรมีการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น	คณะมีการจัดโครงการแก้แค้น้อย	1 โครงการ	ภายในปีการศึกษา 2557	คณบดี อาจารย์สำราญ มะลิถอด
	จัดตั้งแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมด้านเกษตรและอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร	1 โครงการ		

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2557 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน	กิจกรรมที่จะพัฒนา	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
---------------------------	-------------------	----------	----------	--------------

คณะจัดทำ webpage ของคณะ เพื่อให้คำปรึกษา การให้ข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาปัจจุบันและนักศิษย์เก่า	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร	30,000	←			→	คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการระบบสารสนเทศของคณะ
ผู้บริหารพบนักศึกษาและบุคลากร	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ผู้บริหารพบนักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	10,000	←			→	คณะกรรมการบริหารคณะ
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับคณะและสาขาวิชา	70,000	←			→	คณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษา